
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ 
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาการคมนาคม 
การจราจรแออัด การเร่งรัดก่อสร้างถนนและการลาดยาง การขอให้ซ่อมแซมถนนทางหลวงแผ่นดิน ขอขยาย
ถนนช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร การสร้างสะพานเชื่อมต่อ ความไม่ปลอดภัยของการข้ามถนน การขาดแคลน
ไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ปัญหาการศึกษา การขาดแคลนบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง การประปา 
และการชลประทาน การขุดลอกห้วย การเร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำ โครงการก่อสร้างประตูระบาย การขุดลอก
คลอง ฝายน้ำล้น ปัญหาการกัดเซาะที่ดินริมแม่น้ำ ปัญหาความเดือดร้อนที่ติดเครดิตบูโร (Credit bureau)  
การระบาดของยาเสพติด ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ปัญหาเงินค้างจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด (COVID)  
ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ราคาปุ๋ยแพง การเกิดอุทกภัย เรื่องการขอติดตั้งไฟฟ้า การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ 
ที่ดินทำกินของประชาชน เรื่องขยะมูลฝอย ความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลจิตเวชใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
เรื่องแก๊งออนไลน์ (Online) และการช่วยเหลือภัยหนาว 

 
 

 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา ตามลำดับ คือ 
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย  
พรรคเพื่อไทย เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายสาคร  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ 
 ประเด็นคำถาม คือ จากสถานการณ์วิกฤติของปาล์มน้ำมันในภาคใต้ รัฐบาลได้มีมาตรการอย่างไร
เพ่ือให้เหตุการณ์วิกฤติไม่เกิดขึ้นและเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มให้มั่นคง ยั่งยืน และมีนโยบายเกี่ยวกับ 
ไบโอดีเซลอย่างไร 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๔ 
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม 



๒ 
 

 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ สาเหตุการเกิดจากปัญหาโรงสกัดและลานเทจุดรับซื้อปิดซ่อมเครื่องจักร  
สาเหตุที่ราคาปาล์มตกต่ำ คำสั่งมาตรการเด็ดขาดเพ่ือแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วง เช่น โรงสกัดท่ีปิดซ่อมเครื่องจักร
ให้เร่งเปิดให้เร็วที่สุด การเร่งทำแผนการปิดซ่อม และห้ามกดราคารับซื้อโดยเด็ดขาด นโยบายไบโอดีเซลได้ช่วย
คลี่คลายสถานการณ์ราคาปาล์ม มาตรการพยุงราคาปาล์ม ๘ มาตรการ ได้แก่ เรื่องมิเตอร์ปาล์มเรียลไทม์  
เปิดตลาดปาล์มที่อินเดีย มาตรการอุดหนุนผู้ส่งออกน้ำมันปาล์ม การจัดทำโครงสร้างราคา หรือการประกันรายได้ 
เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ฯลฯ 

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายอับดุลอายี  สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบใน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 
 
 กระทู้ถามท่ัวไป 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลำดับ คือ 
 ๑. กระทู้ถาม ของ นางผ่องศรี  แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย  
เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ 
ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)  ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน 
การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ยกฐานะศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา (โรงพยาบาลสงขลาแห่งเดิม)  
เป็นโรงพยาบาลอำเภอเมืองสงขลา (ซ่ึงเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที ่๔ ครั้งที่ ๒๑ 
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖) 
 นายเจือ  ราชสีห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม   
ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นคำถาม คือ ท่านจะยกฐานะปรับขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลอำเภอเมืองสงขลาได้หรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

 นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ หลักการมีหน่วยบริการหรือโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนในแต่ละอำเภอ 
มีระบบ Refer ส่งต่อ ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ กรอบอัตราคน กรอบ FTE หลักคิดของการทำโรงพยาบาล
ชุมชนอำเภอ หลักคิดลดความแออัด ซึ่งโรงพยาบาลสงขลาเดิมได้ให้บริการประชาชนที่เป็นการลดความแออัด
อยู่แล้ว ถ้าในอนาคตจะยกระดับก็ยกระดับได้แต่ยังเป็นประเภทเดียวกับโรงพยาบาลชุมชนเหมือนเดิม  
โครงการ Sky Doctor การทำเป็นระบบ PCC จะเป็นประโยชน์สูงสุดภายใต้ศักยภาพคนและศักยภาพงบประมาณ 
ที่มีอยู่ของกระทรวงสาธารณสุข 



๓ 
 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบแนวทางการจัดทำนโยบายและแนวทางบริหารจัดการวัคซีน 
เพื่อรองรับต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ (ซึ่งเลื่อนมาจาก 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๖๖) 
 นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นคำถาม คือ ประเทศไทยเป็นโควิดสายพันธุ์อะไร มีความสามารถในการดูแลอย่างไร  
มีวัคซีนที่อยู่ในสต็อก (Stock) เป็นชนิดหรือประเภทใด จำนวนเท่าใด เพียงพอต่อการรับกับการระบาดระลอกใหม่ 
หรือไม ่มีการเตรียมงบประมาณที่จะใช้กับเรื่องวัคซีนไว้อย่างไร 

 นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ ไวรัสโควิด (COVID) ที่ระบาดคือสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) บีเอ ๔ (BA4)  
บีเอ ๕ (BA5) บีเอ.๒.๗๕ (BA.2.75) กระทรวงสาธารณสุขบริหารจัดการการควบคุมโรคระบาดโควิดเป็นไปตาม
สถานการณ์ของประเทศ ดูแลผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การฉีดวัคซีนเพ่ือเป็นการป้องกัน วัคซีนที่อยู่ในสต็อก 
คือวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) อย่างละ ๕ ล้านโดส (Dose) ความสมดุลกับ 
การควบคุมโรคและสุขภาพอนามัยของประชาชน และการบริหารจัดการวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ การฉีดวัคซีน 
ให้กับคนในกลุ่มเสี่ยง รัฐบาลได้อุดหนุนงบประมาณไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือความมั่นคงทางด้านวัคซีน 
ถือแผนยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาล 

 ๔. กระทู้ถาม ของ พลตำรวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เรื่อง ขอทราบผลการดำเนินการตามรายจ่ายงบกลาง ปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕  ถามนายกรัฐมนตรี  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบใน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 
 
 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
 อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๒–๑๑.๔๘ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ  
นายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการ 
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ  
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง การจัดทำโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิต 
สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) จังหวัดศรีสะเกษ (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔  
ครั้งที ่๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
 นางผ่องศรี  แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ประเด็นคำถาม คือ มีนโยบายดำเนินการโครงการธนาคารสินค้าเกษตรโดยเป็นกิจกรรมสนับสนุน 
ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมในอำเภออ่ืน ๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ หรือไม่ อย่างไร และจะมีโครงการอ่ืน ๆ  
ที่จะสนับสนุนให้ประชาชนในบ้านนอกได้มีโอกาสผลิตอาหารเอง มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองโดยไม่ต้องเคลื่อนย้าย
แรงงานเข้ามาหางานทำในเมือง หรือไม่ อย่างไร 



๔ 
 

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ โครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ปีที่ผ่านมาจัดไป ๔๕ แห่ง โดยใช้เงินงบประมาณ 
พัฒนาจังหวัดได้จัดสรรเกือบครบทุกอำเภอแล้ว เป็นกิจกรรมที่ลงทุนน้อย ประชาชนได้ประโยชน์มาก จึงขอสนับสนุน 
อีก ๑๐ แห่ง โครงการเกิดข้ึนใหม่ในปี ๒๕๖๖ มี ๗ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง Young Smart 
Farmer โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โครงการส่งเสริมสัตว์น้ำ  
กิจกรรมผลิตลูกสัตว์น้ำเพื่อปล่อย และโครงการกิจกรรมเพ่ิมผลผลิต 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕) 
 นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงฯ มีแนวโน้มการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง  
ในด้านประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของชาวแหลมตะลุมพุกเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้แก่
นักท่องเที่ยวอย่างไร มีนโยบายพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอต่าง ๆ  
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างไร และสามารถพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแหลมตะลุมพุกเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้หรือไม่ อย่างไร 

 นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การหารือ
ร่วมกันกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ การเปิดพ้ืนที่เพ่ือเข้าทำการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในแหลมตะลุมพุก 
การพัฒนาถนนเพ่ือเดินทางเข้าไปสู่แหลมตะลุมพุกมีงบประมาณแล้ว การพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวในอำเภอ
ปากพนัง การพัฒนาพ้ืนที่ต่อเนื่อง การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องของการท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร และโครงการพัฒนาชายขอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจะดำเนินการทำการเชื่อมโยงเป็นลักษณะของ
การท่องเที่ยว 

 ๓. กระทู้ถาม ของ ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคพลังท้องถิ่นไท จำนวน ๒ กระทู ้คือ 
 ๑) เรื่อง ขอให้ปรับปรุงบูรณะองค์พระบรรทมหรือพระไสยาสน์และหาแนวทางแก้ไข 
การขยับเขยื้อนของแนวเขาหินปูนชำรุดมากดทับพระบรรทม วัดสำโรง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นคำถาม คือ ในการบูรณะหรือบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกันจะดำเนินงานพิสูจน์หรือไป
บูรณะอย่างไร การข้ึนทะเบียนอย่างไรเพื่อประชาชนให้ได้ทราบ 

 นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ กรมศิลปากรได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลกรมศิลปากร  
และได้ลงพ้ืนที่สำรวจวัดสำโรงใต้ฯ พระบรรทมปัจจุบันพบว่ามีสภาพที่สมบูรณ์ยังไม่ได้รับความเสียหาย  



๕ 
 

และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นในอนาคตกรมศิลปากรจะเข้าตรวจสอบสภาพความชำรุดและดำเนินการบูรณะ
ต่อไป หลักวิทยาศาสตร์การงอกของหินค่อนข้างเกิดขึ้นช้ามาก เรื่องการขึ้นทะเบียนโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ  
และการจัดทำแผนการขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร 

 ๒) เรื่อง ขอให้อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนในระดับ
ก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาให้ได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันกับนักเรียนในโรงเรียนของรัฐ
และท้องถิ่น  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ 
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖  
มกราคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

 ๔. กระทู้ถาม ของ นายธีรัจชัย  พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
เรื่อง ขอให้หาแนวทางป้องกันและแก้ไขเชิงระบบกรณีทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์  ถามนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก 
รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

 ๕. กระทู้ถาม ของ นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ  
พรรคภูมิใจไทย เรื่อง ขอเสนอให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พิจารณาดำเนินการขยายช่องจราจรเป็น  
๔ ช่องจราจร  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ  
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่  ๑๖  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

 
 

 เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง 
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
คือ นายธนกร  วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ขอลาออกจาก
การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 
 ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๔๓๑ คน 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือขอนำระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมา
พิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ 
 ๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ 
แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายเอกสิทธิ์  คุณานันทกุล เป็นกรรมาธิการ แทน นายมณเฑียร   
สงฆ์ประชา 

เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 



๖ 
 

 ๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง  
๑ ตำแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายยงยุทธ  สุวรรณบุตร เป็นกรรมาธิการ แทน นายอนุชา  น้อยวงศ์ 

 ๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพลังงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง 
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายเอกสิทธิ์  คุณานันทกุล เป็นกรรมาธิการ แทน นางพิชชารัตน์   
เลาหพงศ์ชนะ 

 
 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน ตามลำดับ คือ 
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑) 
 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ คุณหญิงลักษณาจันทร  
เลาหพันธุ์ รองประธานสภาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์  
รุจิรวัฒน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖ 
 นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล ความว่า “หลักการ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. แก้ไขเพ่ิมเติมการแบ่งส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแยกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
ออกจากการเป็นส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง  
มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๓) มาตรา ๒๒ (๑๐)และ (๑๗) มาตรา ๓๒ (๓) มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๖  
มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๔ และมาตรา ๕๗ วรรคสอง) 
 ๒. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (แก้ไขเพ่ิมเติม
ตามมาตรา ๒๕) 
 เหตุผล โดยที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นส่วนงานภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
ได้ดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาซึ่งมีความจำเป็นในการพัฒนา 
ประเทศ เพ่ือสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ ในการพัฒนา
บุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัย เพ่ือเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่มีความสามารถ
ระดับนานาชาติ สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับแนวหน้า เน้นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขอนามัย เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันวิจัยของมูลนิธิจุฬาภรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว  
และมีความเป็นอิสระท้ังทางวิชาการและทางการบริหารงานจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”  
 สมาชิกฯ อภิปรายโดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตอบชี้แจงในประเด็น 
เรื่องราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิต สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หรือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ความเป็นเลิศทาง

ระเบียบวาระเรื่องด่วน 
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วิชาการและการรักษาพยาบาล เพ่ือให้ประโยชน์ไปถึงประชาชนให้มากที่สุด การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เก่งในทางเคมีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
องค์การระหว่างประเทศให้การสนับสนุนเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ การสร้าง Soft power เรื่องการใช้
งบประมาณ และการบริหารจัดการในรูปแบบสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑  
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
 วาระท่ี ๑ 
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๒๐๗ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี  
งดออกเสียง ๓๐ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๒๕ คน  
เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย 
 ๑. คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ์ ๒. ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล 
 ๓. นายสุรพล  ทิพย์เสนา ๔. นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
 ๕. ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม ๖. นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ 
 ๗. นายนพพล  เหลืองทองนารา ๘. ศาสตราจารย์สุชาติ  ธาดาธำรงเวช 
 ๙. รองศาสตราจารย์เชิดชัย  ตันติศิรินทร์ ๑๐. นายสุรชัย  เบ้าจรรยา 
 ๑๑. นางสาวลีลาวดี  วชัโรบล ๑๒. นางวลัยพร  รัตนเศรษฐ 
 ๑๓. นายเอกสิทธิ์  คุณานันทกุล ๑๔. ศาสตราจารย์พิเศษณัฐกฤตย์  ณ ชุมพร 
 ๑๕. ว่าที่พันตรี สรชาติ วิชย  สุวรรณพรหม ๑๖. นายกมล  ไชยสิทธิ์ 
 ๑๗. นายมารุต  มัสยวาณิช ๑๘. พันเอก เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ 
 ๑๙. นายประกอบ  รัตนพันธ์ ๒๐. ศาสตราจารย์สุชัชวีร์  สวุรรณสวัสดิ์ 
 ๒๑. นายปิยบุตร  แสงกนกกุล ๒๒. รองศาสตราจารย์พินิติ  รตะนานุกูล 
 ๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  อินทร์สุข ๒๔. นายอภิวัชร  บัวพันธ์ 
 ๒๕. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์  ฉันทวรลักษณ์ 
  กำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ 
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒) 
 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ รองศาสตราจารย์รสสุคนธ์  
แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และนายวันนี  นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมชี้แจงต่อทีป่ระชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖ 
 นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล ความว่า “หลักการ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
เหตุผล โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ในกำกับของรัฐเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ มีความคล่องตัว  
มีธรรมาภิบาล สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการรวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการปฏิรูปอุดมศึกษาตลอดจนให้ความสำคัญ 
กับการพัฒนาภาคใต้ชายแดนของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” 
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 สมาชิกฯ อภิปราย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ตอบชี้แจงในประเด็นความสามารถบริหารและจัดการให้นักศึกษามุสลิมและพุทธอยู่กันได้อย่างปรองดอง 
รักษาเอกลักษณ์ ความเชื่อและรักษาศรัทธา สามารถเทียบกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย เน้นการสอนการวิจัย
ทางด้านแพทย์และสาธารณสุข ดึงดูดให้ชาวมาเลเซียเข้ามาเรียน เป็น Soft power ข้อดีข้อแตกต่างของ
มหาวิทยาลัยในการออกนอกระบบ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ค่าเทอม รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของสมาชิก
มหาวิทยาลัยในกำกับ ที่ประชุมได้ลงมติในวาระท่ี ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
 วาระท่ี ๑ 
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๒๑๗ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี  
งดออกเสียง ๓ เสียง โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ และมีมติให้ตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย 
 ๑. รองศาสตราจารย์รสสุคนธ์  แสงมณี ๒. นางสาวราณี  อินทศร 
 ๓. นายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒวิรรักษ์ ๔. นายพรชัย  ตระกูลวรานนท์ 
 ๕. รองศาสตราจารย์ตฤณ  กิตติการอำพล ๖. นายวรสิทธิ์  กัลป์ตินันท์ 
 ๗. นางสาวณหทัย  ทิวไผ่งาม ๘. นายชุมสาย  ศรียาภัย 
 ๙. นายชมสิทธิ์  ท่าสอน ๑๐. นายจิรายุ  เบ็ญจวงศ์ 
 ๑๑. นายอาหมัดบูรฮัน  ติพอง ๑๒. นายภาคิน  สมมิตรธนกุล 
 ๑๓. นางวลัยพร  รัตนเศรษฐ ๑๔. รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ 
 ๑๕. ศาสตราจารย์พิเศษณัฐกฤตย์  ณ ชุมพร ๑๖. นายพะโยม  ชิณวงศ์ 
 ๑๗. นายบุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์ ๑๘. นายนัจมุดดีน  อูมา 
 ๑๙. นายประกอบ  รัตนพันธ์ ๒๐. นายเจะอามิง  โตะตาหยง 
 ๒๑. รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ ๒๒. นางสาวอามีเนา๊ะ  อารง 
 ๒๓. นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ ๒๔. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน 
 ๒๕. นายปริเยศ  อังกูรกิตติ 
 กำหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน 

 ๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓) 
 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของท่ีประชุมได้อนุญาตให้ นางสาวอรกานต์  
พิพัฒน์นรเศรษฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลภาษีอากรกลาง นางสาวจริมจิต  พันธ์ทวี ผู้พิพากษา 
ศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนายวรกร  โอภาสนันท์ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖ 
 นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงหลักการและเหตุผล ความว่า 
“หลักการ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. กำหนดให้ศาลภาษีอากรมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 
และให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณา
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ความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวโดยอนุโลม (แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม  
คำว่า คดีภาษีอากร ในมาตรา ๓ มาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๗ และเพ่ิมเติมมาตรา ๗/๑ มาตรา ๗/๒ 
และมาตรา ๗/๓) 
 ๒. แก้ไขเพ่ิมเติมการรับทราบกำหนดนัดของศาลในคดีภาษีอากรที่ไม่ใช่คดีอาญา (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๒๒) 
 ๓. แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในคดีภาษีอากร 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖) 
 เหตุผล เนื่องจากปัจจุบันศาลภาษีอากรมีอำนาจพิจารณาคดีพิพากษาคดีภาษีอากรที่ไม่รวมถึง
คดีอาญา ซึ่งต้องอาศัยผู้พิพากษาที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรเช่นกัน ดังนั้น
เพ่ือให้ศาลภาษีอากรมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เกี่ยวกับภาษีอากรบางฐานความผิด จึ งจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้”  
 สมาชิกฯ อภิปราย  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลภาษีอากรกลาง ตอบชี้แจงในประเด็น 
เกี่ยวกับมาตรา ๗/๑ ที่ศาลภาษีอากรกำหนดให้ศาลภาษีอากรมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามกฎหมาย 
เกี่ยวกับภาษีอากร มาตรา ๗/๒ เรื่องการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท มาตรา ๗/๓ ในกรณีความผิด
หลายกรรมต่างกัน มาตรา ๒๒ แก้ไขในส่วนของการแจ้งกำหนดนัด และในส่วนของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้
สำนักงานศาลยุติธรรมไม่ได้จัดตั้งศาลขึ้นใหม่ ไม่มีแผนการในการจัดตั้งศาลภาษีอากรในภูมิภาค เป็นเพียงการให้ 
อำนาจศาลภาษีอากรพิจารณาคดีอาญาตามกฎหมายภาษีอากร เพ่ือให้ไปในทิศทางเดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ 
ของประชาชนผู้มีอรรถคดี รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้สั่งเลื่อนการลงมติร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๔ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข 


